



ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ที่ ๕๖๕/๒๕๖๔

เรื่อง รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก
และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ตามที่มาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา มีอำนาจประกาศกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ และเงื่อนไขในการกำหนดหน่วยงานในการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา และออกประกาศกำหนดให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา โดยเห็นว่า สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีคุณสมบัติและแนวทางการประเมินสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ และเงื่อนไข ในการกำหนดหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ ๕๔๖/๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอประกาศแจ้งรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ แห่ง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

/จึงประกาศ...

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(ดร.นันทา หงวนตัด)

รักษาการผู้อำนวยการ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

เอกสารแนบท้ายประกาศ สมศ. เรื่อง รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก
และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

ลำดับ	รหัสสถานศึกษา	ชื่อสถาบันอุดมศึกษา	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด	รายชื่อผู้ประเมิน	ตำแหน่ง
1	H12200	วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา	ต.บึงศาล	อ.องครักษ์	จ.นครนายก	ศ.กิตติคุณ ดร.นพ.จิตร สิทธิอมร	ประธานกรรมการ
						รศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล	กรรมการ
						รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธ์ุ	กรรมการ
						ผศ.ดร.กนกอร รุ่งโรจน์งามเจริญ	กรรมการและเลขานุการ
2	H04200	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	ต.คลองหนึ่ง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม	ประธานกรรมการ
						รศ.ดร.กาญจนา ไชคเหรียญสุขชัย	กรรมการ
						รศ.พญ.กริณทร์รัตน์ สุนทรพันธ์	กรรมการ
						ผศ.ดร.ณัฐชัย จันทุม	กรรมการและเลขานุการ
3	H66000	วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก	แขวงบางนา	เขตบางนา	จ.กรุงเทพมหานคร	รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง	ประธานกรรมการ
						รศ.ดร.ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์	กรรมการ
						รศ.ดร.เพ็ญประภา กัทธานุกรม	กรรมการ
						ผศ.ดร.ทิวา พาร์ค	กรรมการและเลขานุการ
4	H11700	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	แขวง รัชดาภิเษก	เขตดินแดง	จ.กรุงเทพมหานคร	ดร.มัทนา สานติวัตร	ประธานกรรมการ
						ผศ.ดร.พนาสันต์ เกษสุวรรณ	กรรมการ
						ผศ.ดร.สุมาลี รามัญญ์	กรรมการ
						รศ.ดร.สุเมธ อ่ำชิด	กรรมการและเลขานุการ
5	H11900	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	จ.กรุงเทพมหานคร	ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล	ประธานกรรมการ
						รศ.ดร.ชุติมา ธรรมรักษา	กรรมการ
						รศ.ดร.พิธาภรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์	กรรมการ
						ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล	กรรมการและเลขานุการ
6	H26900	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ต.พรหมณี	อ.เมือง	จ.นครนายก	ผศ.ดร.พลเรือตรีหญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์	ประธานกรรมการ
						รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์	กรรมการ
						ผศ.พิศิษฐ์ แสงชูโต	กรรมการ
						ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง	กรรมการและเลขานุการ

ลำดับ	รหัสสถานศึกษา	ชื่อสถานศึกษา	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด	รายชื่อผู้ประเมิน	ตำแหน่ง
7	H66200	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ต.ท่าโพธิ์	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	ศ.ดร.ประสาธ สืบคำ	ประธานกรรมการ
						รศ.อุษณีย์ คำประกอบ	กรรมการ
						ผศ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชษฐ์	กรรมการ
						ผศ.ดร.สุริยทัย สุปัญญาพงศ์	กรรมการและเลขานุการ
8	H13800	มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น	ต.หายยา	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	ศ.ดร.นพ.บวรศิลป์ เขาวงศ์ชื่น	ประธานกรรมการ
						ผศ.ดร.สมยศ วัฒนาเกษมชัย	กรรมการ
						รศ.ดร.นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์	กรรมการ
						ผศ.ดร.ธรรมบุญ รัศมีมาสเมือง	กรรมการและเลขานุการ
9	H02700	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	แขวงจันทรเกษม	เขตจตุจักร	จ.กรุงเทพมหานคร	รศ.ธีระดา ภิญโญ	ประธานกรรมการ
						ศ.นพ.นครชัย เมื่อนปฐม	กรรมการ
						รศ.ดร.คุณณี ธนะบริพัฒน์	กรรมการ
						รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตน์ศิลป์	กรรมการและเลขานุการ
10	H36000	สถาบันอาศรมศิลป์	แขวงท่าข้าม	เขตบางขุนเทียน	จ.กรุงเทพมหานคร	รศ.ประดิษฐ์ มีสุข	ประธานกรรมการ
						ผศ.ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์	กรรมการ
						รศ.ดร.พุทธกาล รัชธร	กรรมการ
						ผศ.ดร.โชติ เนืองนันท์	กรรมการและเลขานุการ
11	H36900	สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน	ต.บางคนที	อ.บางคนที	จ.สมุทรสงคราม	รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล	ประธานกรรมการ
						รศ.ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์	กรรมการ
						ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี	กรรมการ
						ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล	กรรมการและเลขานุการ